

**ỦY BAN BẦU CỬ
TỈNH THANH HÓA
TIỂU BAN THÔNG TIN VÀ
TUYÊN TRUYỀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 3 năm 2021

*

Số 01-TB/TBTT&TT

THÔNG BÁO

**Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Tiểu ban thông tin và tuyên truyền
về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBBC, ngày 09/2/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Tiểu ban thông tin và tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Trưởng Tiểu ban thông tin và tuyên truyền phân công nhiệm vụ đối với các thành viên trong việc chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban

Phụ trách chung các mặt công tác của Tiểu ban, chỉ đạo toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền bầu cử.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tại các huyện: Nông Cống, Lang Chánh.

2. Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Phó Trưởng Tiểu ban

Thay mặt Trưởng Tiểu ban giải quyết các công việc của Tiểu ban khi Trưởng Tiểu ban đi vắng hoặc giao nhiệm vụ. Chỉ đạo ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trực quan về cuộc bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, liên hoan tuyên truyền cổ động; các hoạt động thông tin lưu động ở các điểm bầu cử, các xã, phường, thị trấn nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử. Chỉ đạo xây dựng các chương trình ca múa nhạc, kịch, chiếu phim lưu động tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị trang trí địa điểm bỏ phiếu, khu vực bên trong, bên ngoài phòng bỏ phiếu.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tại các huyện: Như Xuân, Thường Xuân và Thành phố Thanh Hóa.

3. Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban bầu cử, Phó Trưởng Tiểu ban

Chỉ đạo, hướng dẫn, các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, đơn vị, đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; theo dõi chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản về bầu cử trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các thông tin xấu, độc về bầu cử trên internet, mạng xã hội. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng. Tổ chức họp báo về cuộc bầu cử. Đảm bảo tuyệt đối thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tại thị xã Bỉm Sơn, Mường Lát và Bá Thước.

4. Đồng chí Phạm Văn Báu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban:

Chỉ đạo và tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền bầu cử trong Hội Nhà báo, Báo Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa điện tử. Xây dựng các chuyên trang, các bài viết chuyên sâu, các tuyến tin, bài, phóng sự, phim tài liệu tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau bầu cử. Ra số báo đặc biệt chào mừng vào ngày bầu cử (Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021).

Theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tại huyện Quan Sơn, Vĩnh Lộc và Ngọc Lặc.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử, Ủy viên

Theo dõi, giám sát việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác tổ chức, triển khai cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật. Phụ trách công tác tuyên truyền bầu cử tại các huyện: Yên Định, Thạch Thành.

6. Đồng chí Lê Hoài Châu, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy viên

Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm tuyên truyền hiệu quả về cuộc bầu cử trên sóng phát thanh, truyền hình trong toàn tỉnh. Chú trọng các tin, bài, phóng sự, phim tài liệu tuyên truyền, phản ánh về công tác bầu cử ở các địa phương trong tỉnh. Tăng cường định hướng dư luận xã hội, kịp thời giới thiệu những văn bản chỉ đạo về cuộc bầu cử, Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách công tác tuyên truyền bầu cử tại các huyện: Như Thanh, Đông Sơn và Quan Hóa.

7. Đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền bầu cử trong hệ thống ban tuyên giáo các cấp; các cơ quan báo chí, truyền thông; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh. Chỉ đạo đưa nội dung thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử vào bản tin thông báo nội bộ, tài liệu cung cấp cho báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021. Tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông tin về bầu cử. Thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với một số cơ quan liên quan tham mưu biên soạn, phát hành cuốn tài liệu Hỏi - Đáp pháp luật về bầu cử, tờ rơi tuyên truyền pháp luật về bầu cử đến các cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tại: Thị xã Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn và huyện Hoằng Hóa.

8. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên

Tham mưu chỉ đạo tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tại các huyện: Thiệu Hoá, Nga Sơn và Hậu Lộc.

9. Đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở tư pháp, Ủy viên

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bầu cử như: Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các văn bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ nội vụ về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân; các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của nhân dân.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tại các huyện: Triệu Sơn, Thọ Xuân.

10. Đồng chí Trần Hồng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Ủy viên

Phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu tổ chức Triển lãm với chủ đề "75 năm Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa - những chặng đường vẻ vang". Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan; triển khai lắp đặt các pa nô tấm lớn tại cụm Dốc Xây (Bỉm Sơn), cụm Cầu Hang (Nghi Sơn), cụm Cửa Hà (Cẩm Thủy), cụm đường tránh thành phố Thanh Hóa, cụm vòng xuyên đầu Cầu Nguyệt Viên và Cảng hàng không Thọ Xuân; triển khai lắp đặt pa nô tại các ngã tư thành phố Thanh Hóa (09 ngã tư); căng treo khẩu hiệu tại các tuyến phố

chính của thành phố và dọc đại lộ Lê Lợi; đặt pa nô khối hộp trên dải phân cách dọc đại lộ Lê Lợi, Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Thanh Hóa.

Phụ trách công tác công tác tuyên truyền bầu cử tại các huyện: Quảng Xương, Hà Trung.

11. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên

Tham mưu tổ chức liên hoan tuyên truyền cổ động, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng chào mừng cuộc bầu cử. Phụ trách công tác tuyên truyền bầu cử tại huyện Cẩm Thủy.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị và nhiệm vụ được phân công, địa bàn được giao phụ trách, các thành viên Tiểu ban thông tin và Tuyên truyền chủ động chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung nhiệm vụ công tác tuyên truyền bầu cử; lập dự toán kinh phí, trình Trưởng Tiểu ban thẩm định nội dung, đề xuất Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét (Gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào ngày 08/3/2021, bằng văn bản và qua hòm thư điện tử nguyenbaotrang82@gmail.com).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực của Tiểu ban thông tin và tuyên truyền. Có trách nhiệm tham mưu giúp Trưởng Tiểu ban xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử trong toàn tỉnh; tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh của thành viên Tiểu ban và các ngành, các cấp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên truyền, đề xuất với Trưởng Tiểu ban hướng giải quyết; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công.

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Tiểu ban thông tin và tuyên truyền (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để tổng hợp, đề xuất Trưởng Tiểu ban hướng giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa (b/c),
- Các thành viên Tiểu ban thông tin và tuyên truyền,
- Các huyện, thị, thành ủy,
- Lãnh đạo Ban, các đơn vị trong Ban,
- Lưu BTGTU.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

kiêm

TRƯỞNG TIỂU BAN



Đào Xuân Yên